

ชีวิตดีดี ที่ชายแดนใต้

เป็นความตั้งใจของคนกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งมั่นผลิตเนื้อหา เพื่อเพิ่มเรื่องราวดีดีในชั้นที่สื่อที่หลากหลาย
ท่านคือคนสำคัญ ในการร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจึงส่งข้อมูลให้คุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์

สัมพันธ์ บูชอดี ผอ.สพข.6 ที่ปรึกษา

ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผช.ลธ.ศอ.บต., โฆษก ศอ.บต. ประธานคณะทำงาน **092-274-0731**

สุนิสา งามแก้ว ผอ.สวท.ยะลา เลขาคณะทำงาน **089-733-4072**

เกชา โสภานะนัส บรรณาธิการ **084-632-5492**

Facebook : @ชีวิตดีดี ที่ชายแดนใต้ e-mail : cheewitdaentai@gmail.com

ข่าวประจำวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชีวิตดีดีที่ชายแดนใต้วันนี้ ทีมงานของเราจะพาทุกท่านไปชิมกาแฟโรบัสต้า “กาแพยะลา” ที่มีรสชาติกลมกล่อมมีอัตลักษณ์ของกาแฟพันธุ์แท้จากยะลาครับ

นับเป็นความโชคดีของชาวยะลา ที่มีหลายหน่วยงานพยายามส่งเสริมการปลูกกาแฟสายพันธุ์ โรบัสต้า ซึ่งเกษตรกรชาวยะลานิยมปลูกกันมากในอดีต โดยคณะทำงานโครงการกาแฟ “คีรีเขตคอฟฟี่” ได้เชิญ นายสนอง จรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรมาร่วมทดสอบรสชาติกาแฟ ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อการันตีถึงคุณภาพและรสชาติ ซึ่งติดอันดับกาแฟรสชาติดีที่สุดในประเทศไทย

ภายหลังจากที่โครงการฯ ได้สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ด้วยการแจกจ่ายต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้าให้กับเกษตรกรไปกว่า ๑ แสนต้น และทางศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ได้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกกาแฟโรบัสต้า พร้อมนำเมล็ดกาแฟที่ได้ไปให้นักวิชาการด้านกาแฟทดสอบจนเป็นที่ยอมรับว่ามีรสชาติที่ดีและแตกต่างจากกาแฟในภาคอื่นๆ ของไทย ทำให้ กองทัพอากาศที่ ๔ และเทศบาลนครยะลา ร่วมกับบริษัทเซาเทิร์นแอกติเคาเจอร์ยะลา ขอรับการสนับสนุนต้นพันธุ์กาแฟจากกรมวิชาการเกษตรและศูนย์เกษตรแม่ฟ้าหลวง เชียงใหม่ นำต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าอีกกว่า ๒ แสนต้น มาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจจะปลูกเป็นพืชเสริมในสวนยางและสวนผลไม้

นายสนอง จรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรบอกกับทีมงานของเราว่าจากการทำ Cup test หลังจากที่ทำการคั่วเมล็ดกาแฟในระดับกลาง ผลที่ได้รับคือมีความ balanced ทั้งความเข้มข้นของรสชาติ และความสะอาดไม่มีสิ่งเจือปน ซึ่งผลจากการทดลองชิมรสชาติกาแฟแล้วก็พบว่า เป็นกาแฟโรบัสต้า ที่มีอัตลักษณ์ของยะลา ทั้งค่าความหวาน และค่าความเข้มข้นในตัวของกาแฟเอง อยู่ในระดับที่สูงกว่าและเหมาะสมกว่า กาแฟตัวอื่นๆ ที่ได้ทดสอบร่วมกัน หากในอนาคตมีการใส่ใจด้านคุณภาพตั้งแต่การเพาะปลูกจากเกษตรกร ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ process นำไปผสมรวมกับกาแฟตัวอื่นๆ ก็จะสามารถทำให้เพิ่มมูลค่าและราคามากขึ้น นอกจากนี้ ทางสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร พร้อมให้การสนับสนุน ทั้งด้านวิชาการและความรู้แก่เกษตรกร โดยมีศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นผู้รับผิดชอบ

ทางด้าน นายสุรธรรม ด้วงดี คณะทำงานโครงการกาแฟ “คีรีเขตคอฟฟี่” บอกว่าทางคณะทำงานโครงการสนับสนุนการปลูกกาแฟ ได้ดำเนินการเตรียมรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟ จากเกษตรกร โดยมีการก่อสร้างโรงงานและร้านกาแฟ เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้า โดยทางคณะทำงาน ก็พร้อมให้ความมั่นใจในเรื่องของผลผลิตที่จะรับซื้อจากเกษตรกร มีการจัดวางโครงสร้าง และการทำโรงงานรับซื้อเมล็ดกาแฟ ในพื้นที่จังหวัดยะลา และต่อไปจังหวัดยะลาก็จะมีแบรนด์ของกาแฟ ที่เป็นผลผลิตของตัวเอง โดยใช้ชื่อว่า “คีรีเขตคอฟฟี่” ให้กับคอกาแฟทั่วประเทศได้รู้จักกันอย่างแน่นอน./

อัมรินทร์ แมหะ / สวท.ยะลา รายงาน

